

# ไทยโพสต์

วันที่ ๒๕ เดือน

พ.ย.

พ.ศ.

๒๕๒

หน้า ๑๖

## กรมพัฒนาที่ดินเตรียมจัดใหญ่ ประชุมวิชาการเรื่องดินระดับประเทศ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย

ดร.อภิชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในปีนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่องดินระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2558 ณ โรงแรม พลูแมน ซอนแก่น ราชอาณาจักร อ่างทอง จังหวัด ซอนแก่น โดยจะเชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงาน ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไปมาร่วมประชุมทาง วิชาการและเสนอความคิดเห็นต่างๆ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ต่างๆ เป็นการพัฒนางานวิจัย และได้มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้งานวิจัยได้มีการพัฒนา มากยิ่งขึ้น

ปีนี้นอกจากจะมีการนำเสนอผลงานทาง วิชาการแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ ทั้งประเภท บุคคล และประเภทหน่วยงาน โดยนิทรรศการ ของบุคคล มีประมาณ 80 เรื่อง ส่วนนิทรรศการ ประเภทหน่วยงานมีประมาณ 24 เรื่อง อีกทั้งยัง มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 6 สาขา ได้แก่ สาขานุรักษ์ดินและน้ำ สาขาปรับปรุงบำรุงดิน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาสำรวจวิเคราะห์ ออกแบบการใช้ที่ดินและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และสาขา

เศรษฐกิจสังคมและประเพณีผล โดยจะมีผู้นำเสนอ ในภาคบรรยายทั้งหมด 30 เรื่อง รวมถึงหน่วยงาน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ยังได้จัด นิทรรศการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวาย พ่อของแผ่นดิน ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆที่จะมาจัด แสดงนิทรรศการเป็นหน่วยงานภายในกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ประมาณ 21 หน่วยงาน

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ ควบคุมการแพร่กระจายของดินเค็ม โดยมีการ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้น ในจังหวัดขอนแก่นและ นครราชสีมา ซึ่งในครั้งนี้นี้เราได้มีการประกวด กลุ่มผู้ใช้น้ำดีเด่น มีการมอบโล่รางวัล ซึ่งทาง กรมพัฒนาที่ดินได้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไป ประเมินผลและให้คะแนน จนได้กลุ่มผู้ใช้น้ำดีเด่น ของทั้งสองจังหวัดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันงานกลุ่มที่ได้รับรางวัลก็จะมาจัดแสดง ผลงานวิชาการด้วยเช่นกัน

"งานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินในเรื่องของ การใช้น้ำนั้น เป็นการนำน้ำส่วนเกินมาใช้ในการ ควบคุมการแพร่กระจายของดินเค็ม ซึ่งนอกจาก จะสามารถควบคุมดินเค็มได้แล้ว ยังเป็นการใช้ น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย และหลังจากที่

กรมพัฒนาที่ดินได้แนะนำให้เกษตรกรดำเนินการ ปรากฏว่าได้ผลดี เกษตรกรสามารถนำน้ำเหล่านั้น มาปลูกพืชผักได้" ดร.อภิชาติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการประชุมใน

ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักวิจัยและนักวิชาการ ต่างๆ เป็นแลกเปลี่ยนผลงานกัน ให้สามารถนำ ไปต่อยอด และส่งเสริมได้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถ เข้าร่วมฟังการเสวนาดังกล่าวได้.